

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Về tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 05/5/2023, Thường trực Quận ủy tổ chức Hội nghị tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 01). Sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy Công an quận và các ý kiến của các đồng chí dự họp, Thường trực Quận ủy đánh giá cao Ủy ban nhân dân quận, Đảng ủy Công an quận và Đảng ủy - UBND các phường đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị số 01. Tuy nhiên, công tác phòng cháy, chữa cháy còn có hạn chế; tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác phòng cháy, chữa cháy còn chậm, còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ, sự cố, diễn biến phức tạp; một bộ phận không nhỏ người dân chưa nhận thức, ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống cháy, nổ, phòng ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn, còn chủ quan, coi nhẹ công tác này; việc đầu tư cơ sở vật chất cho công tác PCCC và CNCH còn rất khiêm tốn.

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới theo Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 01, Thường trực Quận ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở địa phương, đơn vị mình. Chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống nếu xảy ra cháy nổ, sự cố, tai nạn, đảm bảo nhanh, kịp thời, hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn, cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình. Đồng thời phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng chống cháy, nổ.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng cơ bản, phổ thông và thường xuyên tổ chức diễn tập, thực hành về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, thoát nạn, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của phòng, chống

cháy nổ, hậu quả nghiêm trọng của cháy, nổ, từ đó tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Lòng ghép công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy vào sinh hoạt định kỳ, vào trong các cơ sở giáo dục và tại Hội nghị Báo cáo viên của quận hằng tháng; xác định là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những tiêu chí bình xét thi đua hằng năm.

3. Tham mưu, đề xuất thành phố, trung ương hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Rà soát, ban hành hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở có nguy cơ về phòng cháy, chữa cháy; kịp thời làm rõ nguyên nhân, xử lý, xem xét trách nhiệm đối với lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt những cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, tập trung đông người.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy các mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy; làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: từng nhà an toàn - từng khu phố an toàn - từng phường an toàn - từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn; tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy; mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; mô hình điểm chữa cháy công cộng (*hoàn thành trước 30/6/2023*); vận động 100% các hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy (*hoàn thành trước 30/12/2023*).

5. Thành lập, kiện toàn các đội phòng cháy, chữa cháy tại các tổ dân phố; đảm bảo về nhân lực, cơ sở vật chất và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho các lực lượng dân phòng đảm bảo hoạt động hiệu quả, thực chất; 100% các hộ gia đình được tập huấn; kịp thời bổ sung trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại chỗ đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy tại địa phương, đơn vị.

Thường trực Quận ủy thông báo để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Quận ủy,
- Ủy ban nhân dân quận,
- Công an quận,
- Các đ/c UVBTVQU,
- Ủy ban MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội quận,
- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VPQU.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Vũ Thị Thu Huyền